

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์  
ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
(DLD Co-ordinator : DLD-C)  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. (Zoom conference)

Meeting ID : ๙๙๙ ๖๐๘ ๐๐๐๔ Passcode : ๒๓๔๒๐๔

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้มาประชุม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. นายทรงพล บุญธรรม ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

๒. นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบฯ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

๓. นายพีระพงษ์ สำราญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

๔. นายเริงวุฒิ วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

๕. นายฐนพลมงคล พันธุ์พุกษ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์

๖. นางสาวสุนันทา ตุ่มตาเต็ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๗. นางสาวดวงดาว วัฒนวนาพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๘. นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

๙. นางสาวฟาฏิน สะมาแอ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

๑๐. นางสาววรินทร์ธร ดีหรั่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๑. นางสาววาณี ศิลประสาทเอก นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๒. นางสาวเสาวรส โมรา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๓. นางสาวศิริมา จินดาแจ้ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน

๑๔. นายพิทยา คณะมะ ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด

๑๕. นายชัยสิทธิ์ เกษมสุขไพศาล ปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี

๑๖. นายสันต์ ผลไพศาลศักดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

๑๗. นายบรรเจ็ด อุ่นจิตต์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน (แทนปศุสัตว์อำเภอ)

/สำนักงาน...

**สำนักงานปลัดตำรวจอำเภอทับสะแก**

๑๘. นายลือศักดิ์ สุทธิธรรม ปลัดตำรวจอำเภอ

**สำนักงานปลัดตำรวจอำเภอบางสะพาน**

๑๙. นายวีระพันธ์ เหมือนแท้ ปลัดตำรวจอำเภอ

**สำนักงานปลัดตำรวจอำเภอบางสะพานน้อย**

๒๐. นางสาววิรุญา ปิ่นเงิน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (แทนปลัดตำรวจอำเภอ)

**เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.**

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายทรงพล บุญธรรม ปลัดตำรวจจังหวัด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปลัดตำรวจ ระดับพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธาน** การเชิญประชุมคณะทำงานฯ DLD-C ในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามภารกิจงานในแต่ละเดือน และครั้งนี้ได้รับการประสานงานเบื้องต้น ที่จะมีโครงการมานำเสนอคณะทำงานฯ ให้ได้พิจารณา สำหรับเป็นตัวชี้วัดตามนโยบายของกรมปลัดตำรวจ จึงขอให้ทุกท่านให้ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวความคิดให้เกิดกระบวนการทำงานบูรณาการร่วมกันอย่างเหมาะสม

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม**

ตามหนังสือที่ ปช ๐๐๘/๑๐๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้กับกรรมการทุกท่านทราบแล้ว จะสอบถามว่ามีกรรมการท่านใดมีข้อที่จะแก้ไขปรับปรุงในส่วนของรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติในที่ประชุมเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ ๔

**มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุม**

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

**นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ**

๓.๑ ผลการประชุม DLD-C ของกรมปลัดตำรวจ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางกองการเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมในส่วนกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ทั้งประเทศในเรื่องของตัวชี้วัดขึ้นมา ทางจังหวัดประจวบฯ มีการซักถามและได้รับคำตอบ ตามข้อดังนี้ ข้อที่ ๑ รายละเอียดตัวชี้วัดฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อฯ กองการเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ผสมเทียมโดยตรง ข้อที่ ๒ คือในเรื่องของรอบการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑ ที่ดำเนินการไปแล้ว ๒ ชิ้นงาน สามารถนับหน้างานได้ ก็คือว่าในรอบที่ ๒ ที่จะต้องส่งงาน ๓ ชิ้นงานก็เหลือแค่เป็นแค่ ๒ ชิ้นงานที่ต้องส่งในรอบที่ ๒ ถัดไป และข้อที่ ๓ ที่ถามไปคือว่าระดับคะแนนที่ ๓-๕ แบบใหม่ที่ข้อ ๒ มีการพูดถึงเรื่องการเฝ้าระวังและการปราบปรามการกระทำผิดจำเป็นต้องมีแผนและผลหรือไม่ เพราะได้คำนึงถึงเรื่องการจับกุมเรื่องต่างๆ ที่อาจจะต้องมีการออกหน่วยเฉพาะกิจ กองการเจ้าหน้าที่ได้มีการชี้แจงว่าหากไม่ได้มีผลในเรื่องของการต้องปราบปรามการกระทำผิดต่างๆ ให้ทางจังหวัดเขียนเป็นแผนและมาตรการในการเฝ้าระวังฯ นำเรียนเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง**

๔.๑ การชี้แจงรายละเอียดโครงการฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อเพิ่มรายได้ (ศพส.ราชบุรี)

## นายเริงวุฒิ วรุฒิ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ

ตามหลักการที่ทางจังหวัดได้รับหนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ก็คือโครงการฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อเพิ่มรายได้ตรงนี้เป็นงานที่บูรณาการระหว่างงานผสมเทียมกับการป้องกันโรคของ สคบ. ก็ตามเป้าหมายที่กำหนดซึ่งเป้าหมายจะถูกกำหนดตามจำนวนเจ้าหน้าที่ผสมเทียมที่มีอยู่ภายในแต่ละจังหวัด จังหวัดประจวบฯ มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียมอยู่ทั้งหมด ๑๗ ท่าน เพราะฉะนั้นจะต้องมีความเครือข่ายอยู่ ๑๗๐ ฟาร์ม สรุปความเข้าใจในคำถามที่เคยถามกันมาแต่ละจังหวัดก็คือมีการกำหนดขนาดของฟาร์มใหม่ก็คืออาจจะมีขั้นต่ำ คือมีแม่โคไม่ต่ำกว่า ๒ ตัวหรือ ๕ ตัวขึ้นไป แต่ไม่ควรจะเกิน ๑๐ ตัว เพราะว่าการจัดการฟาร์มหรือการพัฒนาจะทำให้ยาก ในปีแรกขอให้ฟาร์มที่อยู่ในสเกลประมาณ ๒ ตัวถึง ๑๐ ตัวขึ้นไป ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในแต่ละอำเภอไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นก็คือวัดตามที่จำนวนของแต่ละอำเภอที่มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียม อันนี้คือแบบฟอร์มของรายงานการปฏิบัติงานโครงการโคเนื้อเพิ่มรายได้ ก็คือจังหวัดจะต้องจัดส่งรายงานเข้ามาที่ศูนย์ผสมเทียมทุกสิ้นเดือน โดยเริ่มจากจริงๆ ตามไหมไลน์แต่คิดว่าคงไม่ทันก็รายงานเป็นเดือนหน้าคือเดือนมิถุนายนข้างต้น จะอธิบายทีละหัวข้อ ข้อที่ ๑ จำนวนเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ คือ ๑๗๐ ราย ถ้าจังหวัดได้ตัวเลขที่ครบแล้วในแต่ละอำเภอก็สามารถใส่ตรงนี้เป็น ๑๗๐ ราย การประชุมชี้แจงความเครือข่ายก็คือการที่เจ้าหน้าที่ผสมเทียมเนี่ยออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเกษตรกร ไม่ว่าจะไปทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ความรู้หรือไปเจาะเลือดไปฉีดวัคซีนที่สามารถที่จะนับตรงนี้ได้ว่าเป็นการประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือทางเครือข่ายรวมทั้งการอบรมและถ่ายทอดความรู้หมายความว่าในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของผสมเทียมลงไปในพื้นที่เกษตรกร งานด้านสุขภาพ การป้องกันโรค เช่นการเจาะเลือดตรวจโรคหรือฉีดวัคซีน หรือส่งเสริมเรื่องต่างๆ รวมถึงการจัดการฟาร์ม สามารถที่จะรายงานผลตรงนี้ได้ ควรมีรูปถ่ายประกอบ สมมุติว่าเจ้าหน้าที่ของอำเภอทับสะแกโดยเจ้าหน้าที่ผสมเทียมออกไปฟาร์มเกษตรกรก็ฟาร์ม ลงมาประกอบด้วยแนบกับรายงานฉบับนี้มาด้วย การผสมเทียมการตรวจเยี่ยมฟาร์ม ปกติถ้ามีการผสมเทียมเข้าไปอยู่ในฟาร์มเครือข่าย ให้รายงานจำนวนครั้งจำนวนตัว รวมทั้งการตรวจท้องหรือการติดตาม ลูกเกิดก็เป็นเหมือนงานประจำของการผสมเทียมปกติ ก็เป็นจำนวนนับ ซึ่งเราจะไม่มีเป้าแยกออกมาจากงานปกติ ส่วนข้อ ๑.๕ ซึ่งเป็นคะแนนของตัวชี้วัดที่สำคัญ ก็คือการนับวันคลอดถึงผสมติดของแม่โคจะใช้การคิดคำนวณจากระบบฐานข้อมูลโคเนื้อหรือเราเรียกว่า AIDM ซึ่งในข้อแม้นี้เพื่อไม่ให้เป็นการยากกับจังหวัดจะคิดคำนวณแม่โคที่มีการคลอดตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมาเมื่อคลอด ๑ มีนาคมแล้วแม่โคน่าจะจับสัตว์อยู่ประมาณเมษายนหรือปลายพฤษภาคมแล้วก็ทำผสมเทียมในเดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนแล้วตรวจท้องคือคลอดถึงผสมติดคือมันต้องตั้งท้อง ตรวจท้องได้แล้วถึงจะเอามาคำนวณตรงนี้ ซึ่งที่ได้หรือกับทางสำนักฯ คือตัวเลขไม่ค่อยกังวลเพราะว่าแม่วัวที่อยู่ในระบบที่นำมาคำนวณน่าจะมีความที่ค่อนข้างน้อยมากๆ ซึ่งตัวเลขตรงนี้จังหวัดอาจจะได้เป็นศูนย์วัน คำว่าศูนย์วันคือต่ำกว่า ๑๓๐ ซึ่งจังหวัดก็จะได้คะแนนเต็ม ๕ ในหัวข้อนี้เป็น ๖๐% ของ DLD-C หรือถ้ามีในกลุ่มของแม่วัวที่มันมีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์จริงๆ ศูนย์ก็จะจัดทีมงานลงไปช่วยในการเหนี่ยวนำ เพื่อจะแก้ไขปัญหาดังนี้ออกให้จังหวัดในข้อต่อมาเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตามที่เคยประชุมแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่อำเภอและปศุสัตว์อำเภอ บางท่านกับท่านปศุสัตว์จังหวัด กับทางจังหวัดก็คือว่าในโครงการนี้ได้ถูกกำหนดมาว่าฟาร์มเครือข่ายโคเนื้อเพิ่มรายได้จะต้องได้รับวัคซีนครบ ๑๐๐% ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด ซึ่งในความหมายก็คือว่าถ้าจังหวัดได้รับวัคซีนมาแล้ว ใน ๑๗๐ ฟาร์ม จะต้องเป็น priority แรกที่จะได้รับวัคซีนก่อน ในกรณีที่วัคซีนมีมาไม่เพียงพอก็คือจะต้องได้รับก่อนแล้วก็ป็นรายงานการฉีดวัคซีนธรรมดาซึ่งอำเภอทำส่งจังหวัดอยู่แล้วว่าฟาร์มเครือข่ายฯ ได้รับวัคซีนหรือมีการทดสอบโรค ในข้อที่ ๒.๓ การเฝ้าระวังโรคระบาดก็คือรายงานการเกิดโรคในฟาร์มเครือข่ายซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการซับซ้อน ณ ตอนนี้อยู่รับแจ้งเมื่อวันที่ก็คือว่าจะเป็นแบบฟอร์มของ สคบ.ซึ่งปกติแล้วไม่ทราบว่าจะบางจังหวัดจะรายงานเฉพาะที่เกิดโรค ถ้าไม่เกิดโรคก็คือจะไม่รายงาน แต่กำลังรอแบบฟอร์มจาก สคบ.ซึ่งน่าจะเป็นรายงานที่เกษตรกรแจ้งมาทางปศุสัตว์อำเภอทุกเดือน ว่ามีหรือไม่มีหรือสงสัย

/เพราะฉะนั้น...

เพราะฉะนั้นแล้วในความหมายก็คือต้องรายงานเป็น Zero Report ด้วยคือรายงานไม่มีการเกิดโรค แต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ในดุลยพินิจของปศุสัตว์อำเภอว่าจะรายงานแบบไหนเพราะว่าในข้อแม่ของคะแนนในข้อนี้ที่จะได้เต็ม ๕ ไม่ได้บอกว่าเกิดโรคระบาดแล้วจะถูกจัดคะแนน ความมุ่งหวังของทางกรมก็คือต้องการให้มีการเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโรคคือรู้ไวควบคุมอยู่ ก็ไม่ถูกตัดคะแนน จึงมีแค่ว่ามีรายงาน แต่ในรายงานจะเกิดไม่เกิดจะไม่มาถูกนับเป็นคะแนนอันนี้ก็คือหัวข้อในรายงาน ๑ แผน ที่ทางจังหวัดจะต้องทำรายงานส่งศูนย์ทุกเดือนในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เป็นเวลา ๔ เดือน ลำดับต่อไปก็จะเป็นไหมไลน์จริงๆในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ได้มีการประชุมชี้แจงร่วมกับจังหวัดไปแล้วตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายน เจ้าหน้าที่ส่งรายชื่อเกษตรกรมาเกือบครบแล้วแต่ยังไม่ครบ ๑๗๐ ฟาร์ม จะให้ดูแบบฟอร์มที่ทางกลุ่มยุทธหรือฝ่ายสุขภาพที่เป็นคนควบคุมตัวชีวิตจะต้องรายงานรายชื่อฟาร์ม ส่งมาให้ศูนย์ก็ถือว่าถ้าครบ ๑๗๐ ฟาร์ม รายงานในแบบรายงานว่าครบแล้ว ๑๗๐ การอบรมเจ้าหน้าที่ตามไหมมีคือเดือนพฤษภาคม ซึ่งน่าจะขยับไปเป็นเดือนมิถุนายน แล้วก็แต่ละฟาร์มจะมีแบบสำรวจที่เจ้าหน้าที่จะต้องไปเก็บข้อมูลของฟาร์มมา ๑ ชุดครั้งเดียว ในตอนเริ่มโครงการเพิ่มเติมจะเปิดให้ดูตอนท้าย การถ่ายทอดให้ความรู้ก็แต่ดำเนินการไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนกรกฎาคม สิงหาคม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านผสมเทียมและการด้านสุขภาพสัตว์ คือเราไม่ได้เร่งรัดเรื่องการฉีดวัคซีนในช่วงเดือนไหนเพียงแต่ว่าขอให้อยู่ตามโปรแกรมของจังหวัดที่จังหวัดมีโปรแกรมการฉีดวัคซีนตามรอบปกติของกรมปศุสัตว์ถ้าอยู่ในข่าย ๔ เดือนนี้ก็รายงานว่าได้ทำการฉีดวัคซีนแล้วหรือถ้าไม่มีใน ๔ เดือนนี้ แต่เพิ่งฉีดไปเมื่อเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมก็ถือว่าดำเนินการเรียบร้อย ส่วนการสรุปประเมินทางศูนย์ฯ จะดูรอบคะแนนอีกที ซึ่งระดับการให้คะแนน ก็จะมีในเรื่องของค่าเฉลี่ยของวันคลอดถึงผสมติด อันนี้คือในระบบฐานข้อมูลตัวชีวิตที่ ๒ ก็คือเจ้าหน้าที่จะต้องมีฟาร์มครบอย่างน้อย ๑๐ ต่อคน เพราะตัวชีวิตจะเป็นภาพรวมของจังหวัดคือ ๑๗๐ ฟาร์ม อันนี้อยู่ที่จังหวัดกับปศุสัตว์อำเภอบริหารจัดการ ศูนย์ฯ จะภาพรวมของประจำบฯ เป้า ๑๗๐ ฟาร์ม มีการฉีดวัคซีนครบทุกตัวด้วย และครบตามเป้าหมายของฟาร์มที่กำหนด ส่วนข้อ ๔ มีมาตรการป้องกันโรคฯ น่าจะเป็นเฟส ๒ หรือเฟส ๓ คือในฟาร์มโครงการฯ นี้คิดว่าอยากจะทำผลักดันฟาร์มพวกนี้ให้ได้ถึงระดับ GFM ซึ่งในปีนั้นมันคงไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปที่ข้อสุดท้ายเลยคือระดับ ๕ ก็คือมีการเฝ้าระวังโรคก็คือมี Zero Report มีรายงานการเฝ้าระวังโรคจากอำเภอมาถึงจังหวัด ซึ่งรายงานนี้กำลังรอจาก สคบ. น่าจะได้ช่วงต้นเดือน เอกสารประกอบก็คือรายงานประจำเดือนกับรูปถ่ายประกอบและรายงานเดือน ส่วนรายละเอียดการปฏิบัติงานจริงๆ สัปดาห์หน้าจะไปขอหารือกับจังหวัดประจำบฯว่าจะสะดวกให้ไปอธิบายกับเจ้าหน้าที่ผสมเทียมแล้วก็ก็นำเรียนกับปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็ปศุสัตว์อำเภอสะดวกวันไหนไปทำเป็นแผนปฏิบัติงานร่วมกับประจำบฯ รายละเอียดจะส่งให้อีกทีมีคำถามไหมครับ

#### **นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ**

ขออนุญาตถามเรื่องของแผนการทำงานที่มีการประชุมชี้แจงไม่ว่าจะเป็นการอบรมการถ่ายทอด ตรงนี้ต้องตั้งเป้าก่อนไหมคะว่าจะต้องเป็นกี่ครั้งในรอบของไตรมาสนี้คะ

#### **นายเริงวุฒิ วรวุฒิ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ**

ไม่นับจำนวนครั้ง แค่ว่าครบถ้าเจ้าหน้าที่ ๑ คนไปแล้วมีโครงการที่มันประชุมเกษตรกรมาครบทั้ง ๑๐ รายก็ถือว่า ๑ ครั้งก็ได้หรือเจ้าหน้าที่เดินออกไปทำงานที่ฟาร์มแต่ละฟาร์มครบ ๑๐ ฟาร์มก็ถือว่าครบการถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่ใช่แต่จะต้องให้เขาเข้าใจโครงการแต่เป็นการที่นำแผนปฏิบัติงานของจังหวัดของกรมปศุสัตว์เรื่องการฉีดวัคซีน แนะนำเรื่องการเลี้ยงการจัดการ การตรวจโรค การผสมเทียม การบริการต่างๆ ถือว่าเป็นการที่ถ่ายทอดความรู้เหมือนกันทั้งสิ้น

#### **นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ**

ขออนุญาตแจ้งนัดอีกครั้ง อาจจะเป็นภายในเดือนมิถุนายนนี้ รบกวนช่วยแชร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้องเรื่องตัวชีวิตไปในกลุ่ม Line DLD-C ของประจำบฯศิริพันธ์ด้วย

## มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

#### นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

๕.๑ ผลดำเนินงานของการส่งเสริมการผลิตและการใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง เป็นผลดำเนินงานของโครงการคือการผลิตและส่งเสริมการผลิตและใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง จากครั้งก่อนที่ได้ขอความร่วมมือไปทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ มีการดำเนินการไปบ้างแล้ว ทั้งนี้ก็เลยจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบว่าโครงการดังกล่าวนี้ดำเนินงานจนถึงเดือนเมษายนแล้ว ซึ่งเป้าหมายจะเขียนตามแผนก็คือมีกิจกรรมเรื่องของการสำรวจจำนวนและความต้องการเกษตรกรคือ ๒๗๓ ราย ๕๐๐ กว่าไร่ แล้วก็กิจกรรมที่ ๒ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้จะจำแนกออกเป็นจำนวนเกษตรกร แล้วก็จำแนกเป็นพื้นที่ปลูก ตั้งแต่เดือนตุลาคม กรรมการทุกท่านจะเห็นตัวเลขที่ลงไป ตุลาคมถึงเมษายน ตอนนี้คือครบทั้งสิ้นแล้ว ๒๗๓ ราย ส่วนในตัวของพื้นที่ปลูกตอนนี้ได้ประมาณ ๘๐๐ กว่าไร่ ซึ่งเป้าหมายจริงๆคือประมาณ ๕๐๐ กว่าไร่ ได้ทำการประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แล้ว ก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ในเดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายนี่จะครบตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ตอนแรก เรื่องการสนับสนุนท่อนพันธุ์แล้วก็เมล็ดพันธุ์เป็นกิจกรรมที่ ๓ ที่มีการวางแผนไว้จะเห็นได้ว่าในข้อ ๓.๑ เมล็ดพันธุ์ทางอาหารสัตว์เขามีการแจกเมล็ดพันธุ์ทั้งหญ้าซึ่งจนถึงไมยราและข้าวโพด ตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงมกราคม แล้วก็มีการมอบท่อนพันธุ์ก็คือแพงโกล่า ส่วนใหญ่แพงโกล่าในช่วงเดือนตุลาคม – เมษายน แล้วก็หญ้าเนเปียร์ปากช่องในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการสนับสนุนเมล็ดหญ้าแล้วก็ท่อนพันธุ์จนจบช่วงเวลานักกันยายนของปีนี้ ในการติดตามการประมวลผล ทางศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ได้ลงติดตามประเมินผลร่วมกับทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้องเริ่มดำเนินการเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ ๑ ครั้ง แล้วก็มีนาคม ๘ ครั้ง และเมษายน ๑๕ ครั้ง ที่จะติดตามอย่างต่อเนื่องไป อันนี้ก็จะเป็ผลคร่าวๆ ที่ได้รับข้อมูลมาจากศูนย์วิจัยพืชและพัฒนาอาหารสัตว์ที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลโครงการฯ ตามนโยบายโครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๕๐,๐๐๐ ไร่ ไม่ทราบว่าทางผอ.อภิชาติฯ มีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมไหม

#### นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

ในส่วนโครงการกิจกรรมนี้ ณ ปัจจุบันนี้ก็ยังคงสนับสนุนในส่วนของท่อนพันธุ์ให้เกษตรกรตามแผนงาน ในเดือนมิถุนายนก็จะได้รับเมล็ดพันธุ์หญ้าซึ่งมาเพิ่มก็ทางศูนย์ฯ ก็จะดำเนินการสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในเดือนมิถุนายน และจะติดตามเกษตรกรที่ดำเนินการปลูกไปแล้วอย่างต่อเนื่อง

#### นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

ขณะนี้เป้าอยู่ที่ ๙๗๓ ไร่ ณ เวลานี้ยังมีข้อมูลทั้งหมด ๘๑๔ ไร่ จำนวนไร่ที่เหลือจะเป็นเกษตรกรที่ดำเนินการในเรื่องของการปลูกหญ้าแพงโกล่า แล้วก็ใส่เป็นผลลัพธ์ให้ในแต่ละเดือนที่ลงในตารางนี้และแสดงภาพกิจกรรมที่ลงไปในพื้นที่จะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์แล้วก็ท่อนพืชอาหารสัตว์แล้วก็มีการติดตามให้คำแนะนำ เพราะว่าทุกครั้งที่ลงไปดำเนินการในหน่วยงานของ DLD-C จะต้องมีการประกอบเพราะว่าจะต้องนำมาใส่ในส่วนของผลปฏิบัติงาน ผลลัพธ์แล้วสุดท้ายแล้วจะมาทำเป็นสรุปรายงานให้ทราบถึงปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินการในโครงการนั้นๆ ที่ดูน่าจะมีส่วนที่เกี่ยวทุกอำเภอที่ทางศูนย์อาหารสัตว์ฯ ทำงานร่วมกันอำเภอ เกษตรกรที่ได้รับหญ้าไปจะได้รับคำแนะนำและติดตามอย่างใกล้ชิด

๕.๒ ผลการประชุมชี้แจง DLD-C ในระดับพื้นที่ในบทบาทของภารกิจของด่านกักกันสัตว์ครั้งนี้จะมีหน่วยงานกักกันสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเขาก็มีการมอบหมายนโยบายในส่วนของ DLD-C และก็จะมีโครงการดีๆ มาเสนอให้กับคณะกรรมการในรอบนี้ได้พิจารณาด้วย เชิญด่านกักกันสัตว์ฯ

#### นางสาวสุนันทา ตุ่มตาเต็ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน ด่านกักกันสัตว์ฯ

ตามที่ ผอ.กองสารวัตรฯ ได้ประชุมกลุ่มด่านฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว แจ้งที่ประชุมว่ากรมปศุสัตว์ได้

/กำหนดตัว...

กำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C ในรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๖ เป็นตัวชี้วัดของ ผอ.กองสารวัตรฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการอำนวยการและเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนกลางที่มีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคด้านกักกันสัตว์ โดยหัวหน้าด้านกักกันสัตว์ทุก ด้านมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่รวมถึงให้ การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่สำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของกรม ปศุสัตว์ในจังหวัดบรรลุผลสำเร็จ และกองสารวัตรมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของกองสารวัตรฯ คือประธาน ผู้อำนวยการกองสารวัตร และการคณะกรรมการคือหัวหน้าฝ่ายต่างๆและกักกันสัตว์ หัวหน้าด้านกักกันสัตว์ หน้าที่ รับผิดชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนของคำสั่งกองสารวัตรคือเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ของกองสารวัตรฯ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ๑. กำหนดนโยบายแนวทาง ในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์และภารกิจด้านปศุสัตว์ที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ ๒. อำนวยการ บูรณาการการบริหารจัดการด้านแผนงานงบประมาณทรัพยากรบุคคลให้สามารถดำเนินตามแผนงานภารกิจได้ อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ๓. กำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน ๔. ประสานราชการระหว่างหน่วยงานใน สังกัดกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่น ๕. จัดทำแผนงาน Action Plan ๖. หัวหน้าด้านกักกันสัตว์หรือผู้แทนเข้า ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ ๗. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องจัดทำ ตารางสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ ๘. จัดทำบันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานที่บรรลุผลสำเร็จตามแผนการปฏิบัติงาน Action Plan ของด้านฯ ในแต่ละพื้นที่ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ วันนี้นำด้านฯ มีโครงการและกิจกรรมให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ๒ แผนงาน คือโครงการและกิจกรรมที่ ๑ การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดในพื้นที่การดำเนินงานพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่โดยรวมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ และให้ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ เป็นผู้กำหนดพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่โรคระบาดในพื้นที่ และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑. พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศกรมปศุสัตว์เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตการออก ใบอนุญาต การตรวจการตรวจโรค และการทำลายเชื้อโรคในการนำสัตว์และซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์เข้าออกผ่านภายใต้เขตโรค ระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคระบาดสัตว์หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙ เป้าหมายดำเนินการคือพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อในพื้นที่ ๒๐ ครั้ง คืออาทิตย์ละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๔ ครั้ง เป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายนถึง กันยายน ผู้รับผิดชอบหน่วยงานหลัก คือด้านฯ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และอีก ๑ แผนงานคือ กิจกรรมตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบจากทุกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและโรงงานแปรรูป น้ำนมดิบทุกแห่งของจังหวัดประจวบฯ การดำเนินงานเข้าปฏิบัติงานเข้าตรวจรับปริมาณน้ำนมและเก็บตัวอย่าง น้ำนมดิบจากทุกศูนย์รวบรวมน้ำนมและโรงงานแปรรูปน้ำนมของจังหวัดประจวบฯ เพื่อส่งตรวจห้องปฏิบัติการ โดยร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการยกระดับ คุณภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กิจกรรมย่อยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ น้ำนมทั้งระบบ เป้าหมายตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมจากทุกศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและโรงงานแปรรูป น้ำนมดิบ จำนวน ๑๒ แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายนถึงกันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานหลักสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หน่วยงานสนับสนุนด้านฯ

#### **นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ**

ในรอบนี้จะมีโครงการเพิ่มขึ้นมา จำนวน ๒ โครงการด้วยกัน วันนี้นำด้านกักกันสัตว์ประจวบศิริชินธ์ นำเสนอ ๒ โครงการ จะต้องขอมติความเห็นในที่ประชุมของกรรมการทุกท่านว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับ ๒ โครงการนี้ขอเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะนำเป็นมติว่าจะทำทั้ง ๒ โครงการนี้ หรือว่าจะทำเพียง ๑ โครงการที่มี

/ความเกี่ยวข้อง...

ความเกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมาย ขออนุญาตเลขาฯ แสดงความเห็น ถ้าเป็นโครงการที่ ๑ ที่ใส่ในเรื่องของกฎหมายมาด้วย เพื่อจะได้ให้สอดคล้องกับตัวชีวิตในระดับคะแนนที่ ๓ ที่เป็นเรื่องของการเฝ้าระวังและการปราบปรามการกระทำผิดเรารู้หวังว่า หากเกษตรกรในพื้นที่ที่มีโรคระบาดที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ได้รับความร่วมมือในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรงนี้ก็สามารถดำเนินดำเนินคดีได้เช่นกัน ตาม พรบ. ก็จะเป็นในเรื่องของการเฝ้าระวังการปราบปรามการกระทำผิดด้วย ก็เลยใส่ตัวกฎหมายเบื้องต้นมาให้เห็นก่อน จะสอดคล้องกับตัวชีวิตนี้ และเรื่องของการพ่นน้ำยาเป็นกิจกรรมหลักของด้านฯ อยู่แล้วที่ในการช่วยกันป้องกันโรค ก็คิดว่าไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของงบประมาณสามารถดำเนินการได้แล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้วยที่ช่วยกันป้องกันทำลายเชื้อโรค และก็คาดหวังว่านอกจากเป็นการพ่นน้ำยาอาจจะเป็นตามของสัตว์เศรษฐกิจสัตว์ใหญ่ ช่วงนี้ก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของโรคในสัตว์ปีกก็คงได้รับความร่วมมือในการพ่นน้ำยาในส่วน of ฟาร์มสัตว์ปีกด้วยเช่นกัน สำหรับความเห็นในโครงการที่ ๒ เรื่องของการตรวจปริมาณคุณภาพน้ำนมดิบ อาจจะไม่ได้มีกฎหมายอย่างชัดเจนแต่ว่าอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่คงต้องดำเนินการอยู่แล้วเป็นในการตรวจนับแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำนม ซึ่งผลงานตรงนี้นั้นเป็นผลงานปกติของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อำเภอ กับทางด้านฯ ที่ร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำนม หากพิจารณาทั้ง ๒ แผนงาน ต้องพิจารณาจากงานที่สอดคล้องกับนโยบายกรมปศุสัตว์ จะมีงบประมาณหรือไม่มีงบประมาณก็ได้ แต่ว่าต้องการหน่วยงานที่ไม่ใช่ งานปกติที่ทำอยู่แล้ว จึงเห็นควรพิจารณาโครงการที่ ๑ การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อฯ เข้าเป็นแผนงาน DLD-C

**นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ**

ขออนุญาตถามย้อนกลับไปนิดนึงว่า ๒ โครงการนี้ ๑ ก็คือทั้ง ๒ โครงการนี้ยังไม่ได้เป็นกิจกรรมในงานของภาคปกติใช่ไหม ก็คือไม่ได้เป็นงานประจำ

**หัวหน้าด้านฯ**

โครงการที่ ๑ เป็นโครงการเฉพาะกิจ และโครงการที่ ๒ เป็นงานปกติ ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอโครงการที่ ๑ ในแผน

**นายอภิชาติ บุญเรืองขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ**

ในส่วนของการโครงการที่ ๑ เห็นด้วยครับ

**นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ**

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบว่าโครงการที่เสนอเพิ่มในส่วนของรอบที่ ๒ ก็จะเป็นโครงการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและการแพร่โรคระบาดในสัตว์ ซึ่งครั้งต่อไปจะนำเสนอถึงผลดำเนินงานแล้วก็วัดประสงค์ของโครงการนี้ด้วยพร้อมกับภาพประกอบในกิจกรรม เพื่อที่ปลายปีจะได้ไม่ต้องทำงานกันหนักมาก เพราะว่าต้องมาคิดถึงผลที่คาดหวังแล้วก็ Key Success Factor ของสิ่งที่เราทำในโครงการนั้นๆ ด้วย

**มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบโครงการที่ ๑ เข้าสู่แผนทำงาน**

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**

**นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ**

สอบถามความเป็นมาเป็นไปของพื้นที่ในการทำงาน ว่าตอนนี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างที่จะต้องการนำเสนอแก่คณะกรรมการ เพื่อให้ช่วยกันระดมความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขในการทำงาน

**ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน**

อำเภอหัวหินตอนนี้ปัญหาที่เคยเสนอในที่ประชุมคือเรื่องภัยแล้ง ทางจังหวัดก็อนุมัติหย้าแห้งอัดก้อนแล้วก็ยังติดปัญหาในเรื่องของยานพาหนะที่จะไปรับหย้า เนื่องจากว่าด้วยระยะทางจากตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ไปรับหย้าที่ศูนย์รวมไทยค่อนข้างไกล แล้วก็ตอนนี้คือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็กำลังคิดหาวิธีว่าจะจัดหารถแล้วก็นที่ จะไปขึ้นหย้ายังงั้น ตอนแรกกำหนดว่าจะไปรับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ก็ยังติดปัญหาอยู่ก็คงเป็นเรื่องการยืนยันจากทางกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ จะได้แจ้งทางจังหวัดอีกครั้ง

### ปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด

ปัญหาที่อุปสรรคในการปฏิบัติงานของอำเภอสามร้อยยอดช่วงนี้ที่น่ากังวลอยู่ จะเป็นเรื่องของโรคระบาดที่กำลังจะกลับเข้ามาในช่วงฤดูฝน ประเด็นนี้อาจจะต้องทำงานหนัก ถ้าเกิดเหตุโรคระบาดจริงๆ แล้วทางอำเภอสามร้อยยอดอาจจะต้องขอกำลังจากจังหวัดมาช่วย ซึ่งตอนนี้เบื้องต้นก็เฝ้าระวังอยู่ก็น่าจะมีประเด็นเดียวเพราะว่าอำเภอสามร้อยยอดเป็นอำเภอที่มีประชากรของสัตว์ที่เคลื่อนย้ายเข้ามาติดต่อกันยอดสูงมาก และการเฝ้าระวังมันค่อนข้างลำบาก เพราะว่าอำเภอสามร้อยยอดมีเจ้าหน้าที่หลักๆ แค่ ๒ ท่าน และการควบคุมดูแลทั้งหมดน่าจะเป็นไปได้ยาก ทางอำเภอก็จะรายงานให้กับทางจังหวัดทราบเป็นระยะ

### ปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี

เรื่องของการขาดแคลนอัตรากำลังในการทำงานในพื้นที่ ซึ่งมีข้าราชการ ๑ คน และพนักงานราชการ ๓ คน จ้างเหมา ๒ คน ซึ่งยังขาดในส่วนของตำแหน่งข้าราชการ เพื่อจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### ปศุสัตว์อำเภอทับสะแก

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแกในภาพรวมปัญหาอุปสรรคในภาพรวมก็มีเป็นระยะๆ แต่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคไปได้ สถานการณ์เรื่องภัยแล้งยังไม่พบปัญหาเนื่องจากฝนเพิ่งจะตก และสถานการณ์เรื่องโรคระบาดสัตว์ได้มีการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับเกษตรกร เบื้องต้นไม่มีปัญหาอุปสรรค ถ้าพบว่ามีปัญหาอุปสรรคจะประสานทางจังหวัดเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

### ปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน

ในเรื่องภัยแล้งตอนนี้ เข้าไปประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้กับเกษตรกร ให้สำรองเสบียงอาหารสัตว์ ซึ่งตอนนี้ฟางปรับราคาตกลงแล้ว

### นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

อำเภอบางสะพานมีพื้นที่ประกาศภัยแล้งบ้างไหม ถ้าเกษตรกรอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยแล้งเราสามารถให้โควตาของจังหวัดที่จะสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์ได้ ขอให้แจ้งมาทางจังหวัด

### ปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี

อำเภอปราณบุรีไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไร ตอนนี้ก็คล้ายๆ กับอำเภอสามร้อยยอด มีเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายเข้ามา อาจจะมีปริมาณมาก ก็อาจจะยากในการตรวจสอบ ก็ขอให้ช่วยในเรื่องการตรวจสอบ

### นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

ในนามของเลขานุการคณะกรรมการ DLD-C ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม เสนอความคิดเห็นและลงมติเห็นชอบโครงการที่จะทำงานบูรณาการร่วมกัน ทั้งด้านกักกันสัตว์ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี วันนี้ขอบคุณทุกท่านมาก สวัสดิ์ค่ะ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นางสาววรินทร์ธร ดิห์ริง)

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวอุบลวรรณ จตุรพาหุ)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม